

## **BÁO CÁO**

### **Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HU ngày 07/12/2018 của Huyện ủy, Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND huyện đã tích cực, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đã ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 chỉ đạo cụ thể các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tập trung thực hiện các Chương trình trọng điểm của huyện về: Xây dựng nông thôn mới - Giảm nghèo bền vững; Phát triển nông nghiệp toàn diện; Cải cách hành chính (nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức); Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đề có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục duy trì phát triển ổn định, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững. Kết quả thực hiện như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2019**

##### **1. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện**

Trong năm 2019, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các địa phương tích cực chuẩn bị và trình các đề án được phân công nhằm triển khai các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành; rà soát, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý. Nhìn chung, việc thực hiện chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo có tiến bộ; các báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị, địa phương bước đầu được cập nhật phục vụ phiên họp thường kỳ, cung cấp thông tin, dự báo định kỳ giúp UBND huyện xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo, điều hành.

Bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Huyện ủy, chương trình công tác của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện; kiện toàn các chức danh còn thiếu, phân công trách nhiệm cụ thể cho đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng thành viên UBND huyện phụ trách theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ báo cáo trước tập thể UBND huyện.

Mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, với các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ

đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các địa phương tích cực chuẩn bị và trình các đề án, chương trình được phân công nhằm phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành; đôn đốc, kiểm tra và kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; chỉ đạo tích cực chuẩn bị các đề án, chương trình, báo cáo và nội dung quan trọng trình Huyện ủy, HĐND huyện và các cơ quan cấp tỉnh. Các báo cáo định kỳ của các phòng ban, địa phương được cập nhật phục vụ phiên họp thường kỳ, cung cấp thông tin, dự báo định kỳ giúp UBND huyện xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo, điều hành.

Đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện đúng các quy định về chế độ hội họp, các phiên họp thường kỳ theo quy chế làm việc của UBND huyện. UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức hơn 235 phiên họp, làm việc để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, thông qua các Đề án, Chương trình, Kế hoạch theo Chương trình công tác của UBND huyện. Các phiên họp trên đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, triệu tập đúng thành phần; các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức làm việc trực tiếp với 11 xã, thị trấn để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của các địa phương. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đã thường xuyên tập trung chỉ đạo và trực tiếp giải quyết những vấn đề lớn, bức xúc, tồn đọng ở các ngành, các địa phương.

## **2. Công tác cải cách hành chính**

### *a) Cải cách thể chế*

Cải cách thể chế luôn được coi trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đảm bảo văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn sau khi ban hành đều gửi đến phòng Tư pháp huyện kiểm tra, qua kiểm tra cơ bản ban hành đúng quy định của pháp luật.

### *b) Cải cách thủ tục hành chính*

Công tác cải cách TTHC trên địa bàn đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 về ban hành Kế hoạch kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính của huyện Nam Đông năm 2019, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai, thực hiện; từ những kết quả đạt được, hàng quý UBND huyện đã có báo cáo kết quả gửi Phòng kiểm soát TTHC tỉnh.

Thực hiện rà soát, bổ sung, công bố và niêm yết công khai 217 TTHC theo các quyết định của UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính,

việc đăng tải công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC để kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Trong năm 2019, UBND huyện không nhận được trường hợp khiếu nại cũng như các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Thực hiện đầy đủ việc lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và các nhân đến giải quyết TTHC, qua đó 100% kết quả khảo sát đều ở mức hài lòng và rất hài lòng.

*c) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức*

UBND huyện trình Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện; phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, CCVC được thực hiện thường xuyên, liên tục, chặt chẽ. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện dân chủ, công khai, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, CCVC được thực hiện kịp thời và đúng quy định của nhà nước.

Ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phối hợp triển khai thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCCVC, đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện, đặc biệt phục vụ tốt hơn nữa cho công tác cải cách hành chính. Năm 2019, đã cử 170 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng; 01 cán bộ cấp xã đi đào tạo sĩ quan dự bị.

*d) Về hiện đại hoá hành chính*

UBND huyện tập trung nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay đã vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh với phạm vi liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã với hệ thống TTHC trực tuyến tập trung và thống nhất, được tích hợp lên cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia. Đã đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại cho Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 11 xã, thị trấn, đầu tư hệ thống họp trực tuyến cấp huyện – xã, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 05 phần mềm dùng chung tại UBND huyện và cấp xã, thực hiện hoàn toàn gửi/nhận văn bản qua mạng, đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, phần mềm một cửa, theo dõi ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, triển khai trang điều hành tác nghiệp đa cấp.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh và phục vụ tốt hơn về giao dịch, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Đến nay, UBND huyện có 319 TTHC một cửa và 30 TTHC liên thông; UBND cấp xã có 102 TTHC một cửa và 14 TTHC liên thông; 100% thành phần hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công huyện đều được số hóa và thực hiện thu phí qua phần mềm tập

trung đúng theo quy định.

### **3. Xử lý hồ sơ, văn bản, ý kiến chỉ đạo**

#### *a) Thu lý hồ sơ một cửa, thủ tục hành chính*

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức và công dân tại Trung tâm Hành chính công đúng quy định. Tính từ ngày 01/01/2019 đến 30/11/2019, tại Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận tổng số 1.952 hồ sơ; số hồ sơ đã hoàn trả 1.811 hồ sơ, trong đó: hồ sơ xử lý đúng và trước hạn 1.792 hồ sơ, đạt tỉ lệ 99%; trong đó có 775 hồ sơ đăng ký trực tuyến.

#### *b) Tình hình tiếp nhận, xử lý văn bản*

Tính đến ngày 30/11/2019, UBND huyện tiếp nhận hơn 7.523 văn bản đến; xây dựng và ban hành hơn 3.453 văn bản đi. Trong đó có 11 văn bản mật, 20 Chỉ thị, 1.185 Quyết định, 160 kế hoạch và các văn bản khác. Đa số văn bản đến thuộc thẩm quyền của UBND huyện đều được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, do khách quan, chủ quan vẫn còn một số văn bản xử lý chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

*c) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện*

Tính đến ngày 30/11/2019, UBND huyện tiếp nhận 79 ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giao cho UBND huyện, hầu hết các ý kiến chỉ đạo đều được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết đúng quy định.

Công tác thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã được các ngành, chính quyền các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến nay, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện có 45 ý kiến chỉ đạo có quy định thời gian hoàn thành, trong đó, ý kiến chỉ đạo đã hoàn thành đúng hạn đạt tỷ lệ 91%.

### **4. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể**

Mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể quần chúng, với các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Tổ chức các buổi làm việc với UBMTTQ Việt Nam huyện và một số tổ chức đoàn thể theo quy định nhằm thông báo tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời phối hợp chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trong năm, đồng thời đề ra các phương hướng, giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trong năm tới.

Sự phối hợp công tác giữa UBND huyện với HĐND huyện được thực hiện ngày càng chặt chẽ. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các tài liệu phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện; trả lời nghiêm túc trực tiếp và bằng văn bản các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện và các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo giải trình về các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, về sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các thành viên UBND huyện.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HUYỆN ỦY, HĐND VÀ UBND HUYỆN**

Ngày từ đầu năm, trên cơ sở chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện giao trách nhiệm cho các cơ quan chủ trì tham mưu và phân công lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện.

### **1. Về thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy**

Trong năm 2019, UBND huyện đã tham mưu trình và xin ý kiến của Huyện ủy đối với các Tờ trình, Báo cáo, Đề án như gồm: Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/HU, ngày 16/4/2008 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận 32-KL/HU, ngày 10/10/2016 của Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 06/12/2011 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020; Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Đề án hình thành trường Phổ thông có nhiều cấp học (Tiểu học và THCS);...

### **2. Về thực hiện chương trình công tác của HĐND huyện**

Đã xây dựng trình HĐND huyện các báo cáo gồm: Báo cáo thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và tổng quyết toán ngân sách năm 2018; báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính - ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020,...

Như vậy, các Đề án, Báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng.

### **3. Kết quả thực hiện chương trình công tác của UBND huyện:**

UBND huyện ban hành chương trình công tác năm 2019 và tổ chức Hội nghị toàn huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ gồm: 04 đề án, phương án; 13 chương trình, 126 kế hoạch, 53 báo cáo; 08 chỉ thị; 249 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đến nay cơ bản thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm;

Nhìn chung, Chương trình công tác của UBND huyện được thực hiện nghiêm túc, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch được

quan tâm thực hiện. Chất lượng dự án, đề án, văn bản đã được nâng lên, phù hợp và đồng bộ, có tác động tích cực đối với đời sống xã hội. Các văn bản quan trọng trình Huyện ủy, HĐND huyện cơ bản được chuẩn bị đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, quy định và đã có chuyển biến tích cực.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC**

#### **1. Chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu**

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) đạt 102% kế hoạch, tăng 15,1% so với cùng kỳ.
- Thu nhập bình quân đầu người: 35,3 triệu đồng (Kế hoạch năm là 33,8 triệu đồng).
- Tổng sản lượng lương thực có hạt là 4.240 tấn, đạt 94,2% kế hoạch năm, bằng 93,2% so với cùng kỳ.
- Tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn là 450 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 40,9 tỷ đồng, đạt 159,1% kế hoạch năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ.
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1,87% (Kế hoạch năm là 1,48%).
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia: 5,41% (Kế hoạch năm là 6,36%)
- Đào tạo lao động là 564 người (Kế hoạch năm là 500 người).
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 10,4% (Kế hoạch năm là 10,5%).
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 94,65% (Kế hoạch năm là 94%).
- Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là 17,28% (Kế hoạch năm là 15%).
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 94% (Kế hoạch năm là 93,5%).
- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch là 47,4% (Kế hoạch năm là 74,1%).
- Tỷ lệ độ che phủ rừng là 83,4% (Kế hoạch năm là 83,4%).
- Xã Thượng Quãng đạt chuẩn nông thôn mới (Kế hoạch là phần đầu 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới)

Như vậy, 15 chỉ tiêu mà HĐND huyện đề ra có 3 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đó là: tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, tổng sản lượng lương thực có hạt và tỷ lệ hộ dùng nước sạch.

#### **2. Chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm**

##### *a) Về lĩnh vực kinh tế - tổng hợp*

Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp. Đưa giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp là 402,290 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Phát động phong trào làm vườn lồng ghép với xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký và triển khai trồng cam Nam Đông, chuối đặc sản, dứa; công tác thú y được chú trọng, thường

xuyên. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp duy trì sản xuất ổn định một số cơ sở sản xuất, ngành nghề nông thôn củng cố và phát triển; giá trị sản xuất năm 2019 là 544,118 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Đã huy động và lồng ghép tốt các nguồn lực đầu tư, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng thị trấn Khe Tre và xây dựng nông thôn mới. Phần lớn các dự án huyện làm chủ đầu tư triển khai thi công đảm bảo tiến độ, hoàn thành khối lượng theo kế hoạch; giải ngân vốn toàn huyện ước đạt trên 95%. Một số dự án kêu gọi đầu tư đang triển khai xây dựng như: Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng; Nhà máy sản xuất, chế biến đá ốp lát gabro; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thác Trượt. Các hoạt động dịch vụ phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống; thị trường ổn định.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án trên địa bàn. Việc vận chuyển rác sinh hoạt thực hiện theo đúng kế hoạch, 100% thôn, tổ dân phố đã được bố trí điểm thu gom, nâng tổng số điểm thu gom toàn huyện lên 211 điểm; tỷ lệ thu gom toàn huyện thực hiện đến nay là 94,0%. Thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ước đến ngày 31/12/2019, tỷ lệ cấp mới đạt 96,5%, tỷ lệ cấp đổi đạt 60%.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản chi; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nhằm phát hiện, truy thu số thuế kê khai chưa đúng, xuất toán nộp ngân sách các khoản chi không hợp lệ; ngăn ngừa, chấn chỉnh quản lý thu chi trên địa bàn. Việc phát triển kinh tế tập thể được thường xuyên quan tâm; trong năm 2019, thành lập mới 03 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn huyện là 10 hợp tác xã.

#### *b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội:*

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, có 60/60 thôn, tổ dân phố giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa; các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi, đa dạng; nhiều giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy; làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, kịp thời đưa tin các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân. Đời sống nhân dân ổn định và từng bước nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Hoạt động giúp đỡ hộ nghèo tại các xã ĐCĐC tiếp tục được thực hiện theo Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện và Kế hoạch số 16/KH-UBND tỉnh. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động được các ngành, các địa phương chú trọng nhiều hơn; số lao động đã qua đào tạo trong năm là 564 người; số lao động có việc làm mới 420 người; có 21 lao động đi xuất khẩu lao động và du học.

Giáo dục - Đào tạo có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng giáo dục ngày càng vững chắc; nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên số lượng học sinh bỏ học giữa chừng giảm so với năm học trước. Triển khai đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở giai đoạn 2018 - 2020 và định

hướng đến năm 2030. Qua đó đã sáp nhập Trường Tiểu học Thượng Nhật và Trường THCS Thượng Nhật thành Trường TH&THCS Kim Đồng.

Đời sống nhân dân ổn định và từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 5,41%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà kịp thời dịp tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; chi trả kịp thời chính sách cho các đối tượng có công, bảo trợ xã hội; triển khai cấp 8.015 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã thuộc vùng khó khăn.

#### *c) Lĩnh vực nội chính*

Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị dân quân tự vệ đều được kiện toàn, biên chế theo đúng quy định; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh năm 2019. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; an ninh chính trị nội bộ không có vấn đề gì xảy ra. Tình trạng tội phạm, tai nạn giao thông đều giảm so với năm trước.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng được chú trọng thực hiện. Thực hiện tốt chức năng thanh tra, phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật. Qua đó, đã thực hiện 08 cuộc thanh tra tại 24 đơn vị. Đến nay đã kết thúc và ban hành kết luận 06 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách huyện tổng số tiền 209,334 triệu đồng.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ theo Luật định. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên tại Ban tiếp công dân huyện để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, KN, TC của nhân dân.

#### *d) Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính:*

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21-CT/HU của Huyện ủy và Chỉ thị số 32/CT-UBND của UBND tỉnh. Qua đó đã thành lập Đoàn kiểm tra và duy trì công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số đơn vị, địa phương nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

### **IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong năm 2019 vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đó là:

1. Việc chấp hành quy chế làm việc và thực hiện chương trình công tác của UBND huyện tuy đã cải thiện, đổi mới, tuy nhiên, vẫn còn một số phòng, ban ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, một số nhiệm vụ chậm triển khai và thực hiện. Sự phối hợp giữa các phòng ban, địa phương và giữa các cơ quan tổ chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực mặc dù có



chuyển biến nhưng chưa thực sự đồng bộ, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm đôi lúc chưa cao nên một số vụ việc giải quyết chậm trễ.

Việc tổ chức thực hiện và cập nhật, báo cáo kết quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, PCT UBND huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số lượng báo cáo quá hạn, cập nhật, xử lý không đúng quy trình vẫn còn xảy ra.

2. Hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội vẫn chưa cao như: Chương trình trọng điểm phát triển nông nghiệp toàn diện còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt; dự án phát triển cam Nam Đông đạt thấp; đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ chưa đạt hiệu quả. Tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng lấy đất sản xuất, cháy rừng tăng so với năm 2018 nhưng các cơ quan chức năng và một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn. Công tác thu phí, lệ phí ở một số xã vẫn còn thấp.

3. Số lượng học sinh bỏ học giữa chừng có giảm hơn năm học trước, nhưng số lượng học sinh THCS bỏ học vẫn còn cao; tỷ lệ chuyên cần và bán trú ngành học mầm non của các xã định canh định cư thấp. Việc thực hiện xã hội hoá trên cả ba lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch còn hạn chế; các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch đang triển khai chậm tiến độ.

4. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin ở một số xã chưa đáp ứng yêu cầu như xã Hương Hữu, Thượng Quảng, Thượng Nhật. Công tác quản lý cán bộ, công chức, thanh tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn chưa nghiêm; một số cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm (Thượng Quảng, Thượng Nhật).

Trên cơ sở phân tích, nhìn nhận các mặt tồn tại, hạn chế nêu trên, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, UBND huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các biện pháp khắc phục; tiếp tục đổi mới phương thức điều hành nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN NĂM 2020**

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 05 năm 2015 – 2020, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2016 - 2020, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và hướng đến xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Đòi hỏi các ngành, các cấp phải tích cực vào cuộc, thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch. Với mục tiêu phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XV và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được nêu ra trong Nghị quyết. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND huyện; kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với

huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch, chống thất thu, nhất là thu vãng lai của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, triệt để tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường các giải pháp thu hút, giải ngân vốn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh và đầu tư.

Hoàn thành quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030 và Quy hoạch vùng huyện; sớm trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng phê duyệt triển khai một số hạng mục của Đề án bảo tồn làng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ tu tại vùng Ba Xây, Thượng Lộ. Hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đơn đốc tiến độ xây dựng các dự án du lịch tại các điểm Thác Mơ, Thác Trượt sớm hoàn thành đi vào hoạt động.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế như trang trại, gia trại.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn công tác chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đơn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.

3. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là kiểm tra, giám sát qua trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý nhà nước và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Thực hiện hiệu quả kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC từ xã đến tỉnh. Duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Nghiêm túc thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Triển khai mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh với quy mô cấp huyện. Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy; đẩy mạnh trao đổi, luân chuyển trên môi trường mạng.

Đề thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2020 và khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện, UBND huyện yêu cầu và kêu gọi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cùng tích cực vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như các chỉ

tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra, sớm xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới./.

**Nơi nhận:**

- TV. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Các ĐB HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện;
- VP: Lãnh đạo;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Phụng**